



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี
เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กฉ ๘๑ ปัตตานี โดยวิธีขายทอดตลาด

.....

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี มีความประสงค์ในการจำหน่าย
ครุภัณฑ์รถยนต์สำนักงาน ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน กฉ ๘๑ ปัตตานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีขายทอดตลาด
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจำหน่ายรถยนต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัดปัตตานี เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย มีความเหมาะสม คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี จึงกำหนดเงื่อนไขในการ
ดำเนินการ ดังนี้

๑. วิธีขายทอดตลาด

ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลต้องอ่านประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
ปัตตานี เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กฉ ๘๑ ปัตตานี โดยวิธีขายทอดตลาดตลอดจน
ตรวจสอบสภาพรถยนต์ที่จะประมูลด้วยตนเองให้แน่ชัด ก่อนเข้าประมูล ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัดปัตตานี ในวันจันทร์ ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.

กำหนดขายทอดตลาด โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด และผู้ขายทอดตลาดพิจารณา
แล้วเห็นว่า เป็นราคาที่สูงกว่าขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ผู้นั้นจะเป็นผู้ประมูลได้ การต่อสู้อาจะต้องเปลี่ยนแปลงราคาให้สูงขึ้น
ไม่ต่ำกว่าครึ่งละ ๒,๐๐๐.-บาท (สองพันบาทถ้วน)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี สงวนสิทธิ์ที่จะงดขายหรือยกเลิกการขาย
ทอดตลาดนี้เสียได้ เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าราคาที่ผู้เสนอราคาสูงสุดนั้นยังสามารถเสนอราคาได้สูงขึ้นอีก โดยถือเอา
ผลประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักในการพิจารณา ในกรณีเช่นนี้ผู้ประมูลจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ
ไม่ได้ทั้งสิ้น

๒. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๒.๑ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลเสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลเสนอราคา ณ สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี ในวันจันทร์ ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.
พร้อมแนบหลักฐานการลงทะเบียน ดังนี้

๒.๑.๑ บุคคลธรรมดาให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องกำกับด้วย

๒.๑.๒ นิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องกำกับ
กรณีผู้มีอำนาจไม่ได้มาดำเนินการเอง ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจของกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบ
อำนาจมาด้วย โดยให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องกำกับ พร้อมติดอากรแสตมป์หนังสือมอบอำนาจตามที่กฎหมาย
กำหนดด้วย

๒.๒ ผู้มีสิทธิ์...

๒.๒ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลเสนอราคาเท่านั้น โดยวางเงินสดเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เป็นหลักประกันการเสนอราคาต่อคณะกรรมการฯ ก่อนเวลา ทำการประมูล และผู้เข้าประมูลที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับหมายเลขบัตรที่ใช้ในการเสนอราคา

๒.๒.๑ สำหรับผู้ที่ประมูลไม่ได้ คณะกรรมการฯจะคืนเงินประกันให้เมื่อการประมูลสิ้นสุดลง

๒.๒.๒ สำหรับผู้ที่ชนะประมูล เงินประกันดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคาทรัพย์สินที่ประมูลราคาได้

๓. วัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด

กำหนดทำการขายทอดตลาด ในวันจันทร์ ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี

๔. การชำระเงิน

ผู้ประมูลราคาได้ จะต้องชำระเงินค่าสิ่งของเป็นเงินสดทั้งจำนวน หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ (สามสิบ) ของราคาที่ได้ประมูลได้ในวันที่ประมูล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานีในวันดังกล่าวด้วย

สำหรับค่าสิ่งของที่เหลือ (กรณีผู้ประมูลได้ไม่ชำระทั้งจำนวน) ผู้ประมูลได้ต้องนำเงินสดมาชำระให้หมดสิ้น ภายใน ๓ วันทำการของทางราชการนับถัดจากวันที่ทำการขายทอดตลาดสำเร็จบริบูรณ์ หากผู้ประมูลได้ ไม่นำเงินสดมาชำระภายในกำหนดดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานีจะริบเงินประกันทันที และจะประกาศขายทอดตลาดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง และถ้าได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคากับค่าขายทอดตลาดครั้งแรก ผู้ประมูลได้ครั้งแรกจะต้องรับผิดชอบชำระเงินในส่วนที่ยังขาดอยู่ (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๑๖)

เมื่อชำระเงินครบถ้วนแล้ว ผู้ประมูลครุภัณฑ์ได้ จะต้องขนย้ายสิ่งของที่ประมูลได้ออกจากสถานที่เก็บรักษา ภายใน ๓ วันทำการของทางราชการ นับถัดจากวันที่ชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้

๕. อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ผู้ประมูลได้เป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยประกาศฉบับนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี ถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลทุกรายได้ทราบเงื่อนไขและรายละเอียดในการขายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเคร่งครัดทุกประการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดูสภาพครุภัณฑ์ได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๓๓๓ ๖๗๓๐ - ๑ ต่อ ๑๑๒ , ๑๑๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นายสมบัติ จันทรา)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดปัตตานี

เอกสารแนบท้าย
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่	ทะเบียน	ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล	รายละเอียดของรถ						ราคากลาง (บาท)
			ยี่ห้อ	รุ่น	ปี	สี	เลขเครื่อง	เลขตัวรถ	
๑	กฉ 81 ปัตตานี	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน ๗ คน ลักษณะนั่งสองตอนท้าย บรรทุก(มีหลังคา)	ISUZU	TFS77HDYSZQM	ค.ศ. ๒๐๐๒	สีเทา	4JH1AT0905	MP1TFS77H2T106975	๑๐๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสน ห้าพันบาทถ้วน)

ภาพประกอบครุภัณฑ์รถยนต์สำนักงานฯ



